

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกม.ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจกองคลัง</b>            มีหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ            งานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การ            เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน            การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งาน            เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน            เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบ            แสดงฐานะการเงิน การจัดสรรเงิน ต่าง            ๆ งบประมาณ การจัดทำบัญชีทุก            ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ            รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย            งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี            งานเกี่ยวกับการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง            ของอบต. งานการจัดเก็บรายได้ ต่าง ๆ            และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ            มอบหมาย</p>	<p>๑. ความเสี่ยงด้าน            งานการเงินและ            บัญชีและด้านการ            เบิกจ่าย</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ            กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ            รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การ            ผากเงิน การเก็บรักษาเงินและ            การตรวจเงินขององค์กร            ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.            ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ            ที่ ๒) และระเบียบข้อกฎหมาย            และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง            ต่าง ๆ            ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่            รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร            มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงาน            ให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่ง            การและมติ ครม.และ            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง            ๒. มีการตรวจสอบเอกสาร            ประกอบการเบิกจ่ายให้            ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน            ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน            แต่ละรายการ            ๓. ตรวจสอบการรับเงิน            การนำส่งเงินและการนำฝาก            เงินเป็นประจำ</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสาร            ประกอบการเบิกจ่าย            ไม่ครบถ้วน            ๒. มีการเร่งรัดการเบิก            จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่            ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน            การตรวจสอบก่อน            ๓. ตรวจสอบงปม.            ก่อนการเบิกจ่ายทุก            ครั้ง            ๔. การนำฝากเงินไม่            ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้า            หน่วยงานย่อยแต่ละ            กองได้ตรวจสอบ            เอกสารพร้อมรับรอง            ความถูกต้องก่อน            ดำเนินการเบิกจ่าย            ๒. หัวหน้ากองคลัง/            จนท.ผู้รับมอบหมายมี            การสอบทานการ            เบิกจ่ายตามขั้นตอน            ๓. ให้จพง.การเงินและ            บัญชีตรวจสอบ            งบประมาณพร้อม            จัดทำทะเบียนคุม            รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน            ๔. ให้จพง.การเงิน            ตรวจสอบการนำส่ง            เงินทุกครั้งก่อนการนำ            ฝากธนาคาร</p>	<p>๓๐ ก.ย.            ๒๕๖๒            ผู้ช่วยจพง.            การเงิน,            เจ้าพนักงาน            การเงิน,            ผู้อำนวยการ            กองคลัง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกม.ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ทำ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. ความเสี่ยงด้านงาน ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องและ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ยังมีจุดอ่อนในการศึกษา ระเบียบที่ออกใหม่และ เพิ่มมีผลบังคับใช้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดรู้ และความชำนาญใน ระเบียบและมีการ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบของการ จัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง ๒.ระบบ EGP เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างยังไม่ครอบคลุม ปิดปรับปรุงบ่อยครั้ง ๒. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากทำให้ เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการส่งจนท.ที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ งานจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มี การตรวจสอบและ ควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่าง รอบครอบและ รัดกุม ๓. ดำเนินการ วางแผนการ ทำงานให้ชัดเจน เพื่อลดการเกิด ปัญหาและ อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒  ผช.จพง.พัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้อำนวยการกอง คลัง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกม.ที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	๓. ความเสี่ยงด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม พรบ.ภาษีโรงเรือน และที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๓๐๗/ว.๒๓๙๓ ลว. ๑๐ ก.ย. ๓๖ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ พรบ.ภาษี บำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑ การปฏิบัติตามพรบ. โรงเรือนที่ดิน,ภาษีป้าย พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่</p> <p>๒. การประเมินค่ารายปี และการจัดทำค่าเช่า มาตรฐานกลางเฉลี่ยเพื่อ นำไปใช้เป็นแนวทางการ ประเมินค่ารายปีของ ทรัพย์สิน</p> <p>๓ การตรวจสอบการ รับส่งเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดรู้ และความชำนาญใน ระเบียบและมีการ แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบของ การจัดซื้อจัดจ้าง บ่อยครั้ง</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับ เงินการนำส่งเงินและ การนำฝากเงินเป็น ประจำ</p>	<p>๑. มีการส่งจนท. ที่ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัด จ้างและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบและ ควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างรอบ ครอบและรัดกุม</p> <p>๓. ดำเนินการ วางแผนการทำงาน ให้ชัดเจนเพื่อลดการ เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>พนักงานจ้างเหมา ช่วยจัดเก็บรายได้, นักวิชาการเงินฯ, ผู้อำนวยการกอง คลัง</p>